

เดลินิวส์

ฉบับที่ 25,373 วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ย่านความจริง ย่านเดลินิวส์



■ บริการงานทะเบียนเดลินิวส์

นายชนิด ต้นบัวคี ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. แจ้งว่า สำนักงานปกครองและทะเบียนได้จัดทำแผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน เม.ย. 62 ในพื้นที่เขตต่าง ๆ เวลา 10.00-15.30 น. ดังนี้ วันที่ 1-5 เม.ย. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ วันที่ 9-10 และ 17-19 เม.ย. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน วันที่ 22-26 เม.ย. ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า งามอินทรา เขตบางเขน วันที่ 20-21 และ 27-28 เม.ย. ณ ห้างเดอะแঙ্গัส งามอินทรา เขตบางเขน ทั้งนี้ประชาชนสามารถขอรับบริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) และคัดเลือกรายการทะเบียนบ้านได้ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. โทร. 0-2621-0721

■ กทม.เตรียมสถานที่พร้อม 100%

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก โดยมี น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยเปิดเผยว่า ถนนเส้นทางเสด็จระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ภาพรวมดำเนินการเก็บหน้าไปประมาณ 98-99% แล้ว คงเหลือในส่วนช่องทางเท้าและขอบทางเท้ามีความกว้างประมาณ 80% ซ้ำกว่าในส่วนอื่น ๆ เล็กน้อย เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับสายสื่อสารที่ต้องดำเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อย จึงส่งผลให้การซ่อมแซมขอบทางเท้าอาจช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย ส่วนการปรับปรุงผิวจราจรและการฉีดสีตีเส้นจราจรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม พบว่าบางพื้นที่ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จมีรถขนาดใหญ่สัญจร ทำให้ผิวจราจรบางส่วนไม่เรียบ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอีกครั้ง รวมถึงเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวจราจรเมื่อรถวิ่งทับทำให้ไม่สวยงาม กทม.จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จทันกำหนดเช่นกัน

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามเป็นระยะหากพบปัญหาให้รีบแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับการติดตั้งต้นไม้ในภาพรวมได้ดำเนินการตามหลักภูมิสถาปัตย์เรียบร้อยแล้ว แต่การตัดแต่งและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับภูมิทัศน์จะดำเนินการหลังสงกรานต์ เนื่องจากช่วงสงกรานต์ประชาชนจะเล่นน้ำสงกรานต์กัน ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ประกอบกับความร้อนจะทำให้ต้นไม้เสียหายได้เช่นกัน ในส่วนการประดับธงตราสัญลักษณ์และธงชาติก็จะดำเนินการติดตั้งหลังสงกรานต์ด้วยเช่นเดียวกัน